

แนวทางการขับเคลื่อนขยายผลการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

ที่	รูปแบบกิจกรรม	แนวทางการดำเนินการ
๑.	การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดอบรมสัมมนา - เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ - การสอดแทรกเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยในหลักสูตรการอบรมสัมมนา - แกนุเคราะห์ในสังกัดและถ่ายทอดไปสู่ระดับครอบครัวต่อไป
๒.	การจัดการเรียนการสอน	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้าน ณ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ของชุมชนในแต่ละพื้นที่ - การจัดทำสื่อเชิงสร้างสรรค์ผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ การจัดทำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) หรือการเผยแพร่เนื้อหาประวัติศาสตร์ชาติไทยผ่านช่องทางที่ได้รับความนิยม เช่น Facebook YouTube TikTok หรืออาจพิจารณาจัดทำเป็นการ์ตูนแอนิเมชันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้แก่เด็กเยาวชนได้โดยสะดวก เหมาะสมกับช่วงวัย - การพัฒนาหลักสูตร/รูปแบบการเรียนการสอนให้เกิดความเชื่อมโยงกับบริบทของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น - การจัดกิจกรรมและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยในชั้นเรียนและประยุกต์รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ให้สอดคล้องกับระดับชั้นตามช่วงวัยของผู้เรียน
๓.	นำสถาบันหลักในชุมชนมาเป็นกลไกในการส่งเสริมองค์ความรู้	<ul style="list-style-type: none"> - การเชิญผู้นำในชุมชน รวบรวมและจัดทำองค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านในเรื่องประวัติศาสตร์ของชุมชน/ท้องถิ่น - จัดเวทีเสวนาปราถณูชาวบ้านในชุมชน/ท้องถิ่นมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติความเป็นมาของชุมชนในพื้นที่ - จัดตั้งชมรมคนรักจังหวัดบ้านเกิด เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในบ้านเกิด และความเสียสละของบรรพบุรุษ - บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายตามหลัก "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน/หน่วยงานราชการ)

ที่	รูปแบบกิจกรรม	แนวทางการดำเนินการ
๔.	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิถีทัศน์เกี่ยวกับสารคดีเฉลิมพระเกียรติในการประชุมระดับจังหวัด	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมคณะกรรมการจังหวัด - การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) - การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานเข้าร่วมรับฟังเป็นลำดับแรกเพื่อจะได้นำองค์ความรู้ไปต่อยอดขยายผล
๕.	การขยายผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในระดับอำเภอ/ตำบล/ชุมชน/หมู่บ้าน	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการขยายผลให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาประวัติศาสตร์ของชาติไทย/ความเป็นมาของชุมชนท้องถิ่นในการประชุม <ul style="list-style-type: none"> ๑) การประชุมคณะกรรมการอำเภอ ๒) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ๓) การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน
๖.	การจัดการหาหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อบริจาคให้ห้องสมุดต่าง ๆ และมอบหนังสือในสถานที่ให้บริการประชาชน	<ul style="list-style-type: none"> - เชิญชวนข้าราชการ หน่วยงานเอกชน องค์กรการกุศล มูลนิธิ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อขยายโอกาสด้านการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย.